

ชื่อเรื่อง	: การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับประถมศึกษา เรื่อง การสานไซ
ผู้เขียน	: นายชนัด ปัญญางาม, นายขจร ยาวิชัย, นายขจร แก้วตา, น.ส. จวงจันทร์, จันธิมา และ น.ส. จุฑารัตน์ วงศ์หนัก
ที่ปรึกษา	: คร. อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
ประเภทบทนิพนธ์	: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), 2544

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) สร้างและใช้หลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มงานและพื้นฐานอาชีพ ในงานเลือก งานเตรียมไปสู่อาชีพ แผนงานช่างประดิษฐ์เรื่อง การสานไซ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มงานและพื้นฐานอาชีพ ในงานเลือก งานเตรียมไปสู่อาชีพ แผนงานช่างประดิษฐ์ เรื่องการสานไซ ในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และเจตคติของนักเรียน 3) ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรที่สร้างขึ้น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน 1 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย แผนการสอนกลุ่มงานและพื้นฐานอาชีพ เรื่องการสานไซ(ไซหัวหมู) จำนวน 9 แผนการสอน ใช้เวลาในการสอน 57 คาบ แบบทดสอบภาคความรู้ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ แบบประเมินตนเองของนักเรียนเพื่อประเมินด้านเจตคติของนักเรียน แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามประเมินด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้สรุปและนำเสนอในรูปการบรรยายประกอบตารางและพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษารูปได้ดังนี้

1. ได้แผนการสอนแผนกลุ่มงานและพื้นฐานอาชีพ ในงานเลือก เรื่อง การสานไซ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 แผนการสอน ใช้เวลาในการสอน 57 คาบ คาบละ 20 นาที

2. จากการนำเอาวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ สาธิตการสานไซ นักเรียนให้ความสนใจ ตั้งใจฝึกสานไซ และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ได้มีส่วนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากนักเรียนมีผลการเรียนในด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 52.63 ด้านทักษะปฏิบัติมีผลผ่านตามเกณฑ์ในระดับดีมาก โดยเฉลี่ยร้อยละ 63.15 และมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.68

3. ด้านความคิดเห็นของครูและนักเรียนเห็นด้วย และมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มงานและพื้นฐานอาชีพ ในงานเลือก เรื่องการสานไซ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น และ เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน และสามารถนำเข้าไปเป็นหลักสูตรในงานเลือกได้